

FTA แคนาดา-อียูมีท่าทีหยุดชะงัก



กรุงบรัสเซลส์ – การลงนามการค้าเสรีแคนาดาและอียู (CETA) มีโอกาสล้มเหลวหลังจากเมื่อสมาชิกเขตวาลโลเนีย ประเทศเบลเยียมที่มีประชากรเพียง 3.6 ล้านคนออกเสียงคัดค้านการลงนามครั้งนี้

นางคริสเตียน ฟรีแลนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของแคนาดา ได้ให้สัมภาษณ์ในกรุงบรัสเซลส์ด้วยความผิดหวังว่า สหภาพยุโรปไม่สามารถลงนามการค้าเสรีแคนาดา – อียู (CETA) ได้ในสัปดาห์หน้าตามแผนที่วางไว้ หลังจากที่ได้มีการวางแผนทำงานร่วมกันมานานกว่า 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประเทศเบลเยียมเป็นสมาชิกเพียงประเทศเดียวจาก 28 ประเทศที่ไม่มีความเห็นชอบลงนาม ทั้งนี้ ด้วยตามกฎหมายและระเบียบของอียู สมาชิกทุกชาติในสหภาพยุโรปจะต้องมีความเห็นเช่นเดียวกันจึงสามารถลงนามมีผลบังคับใช้ได้

ข้อตกลงการค้า CETA มีแผนว่าจะสามารถช่วยเพิ่มความสามารถทางการค้าระหว่างระหว่างแคนาดาและอียู แต่ในความเห็นของสมาชิกเขตวาลโลเนีย ประเทศเบลเยียมซึ่งมีระบบปกครองแบบสังคมนิยม (socialist) ชัดเจนมองว่า ข้อตกลงฯ จะเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรและมาตรฐานของสวัสดิการประชาชนที่มากเกินไป ซึ่งข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศแบบนี้จะเพิ่มอำนาจไปสู่บริษัทการค้าต่างชาติมากขึ้น ตลอดทั้งอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลเอง โดยในช่วงที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของประเทศสหภาพยุโรปเองก็มีประชาชนออกมาคัดค้านการลงนามข้อตกลงการค้า Ceta และข้อตกลงการค้า TTIP กับสหรัฐฯ อย่างเรื่อยๆ

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ ๑๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
(จัดทำโดย...สศต. แวนคูเวอร์ และ สศต. โตรอนโต)



นางคริสเตียนฯ กล่าวเพิ่มว่า ข้อตกลงการค้า Ceta ได้มีการเจรจาเสร็จสิ้นไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคคอนเซเวอริฟที่ผ่านมา และปัจจุบันซึ่งภายใต้การนำของรัฐบาลพรรคลิเบอรัลส์ที่ถูกกดดันด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ และตัวเองก็ได้เดินทางพบปะและหารือกับผู้นำยุโรปอยู่หลายครั้งเพื่อสานต่อให้ลุล่วง แต่กลับไม่เกิดผลสำเร็จ

“ความล้มเหลวของการลงนาม CETA ครั้งนี้ สร้างความน่าอับอายท่ามกลางกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเอง เพราะเขตที่มีประชากรเพียง 3.6 ล้านคน สามารถเปลี่ยนหรือกำหนดทิศทางทางการค้าของชาวยุโรป 508 ล้านคนและชาวแคนาดาอีก 36.3 ล้านคน” คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าว และในอนาคตมองว่า ข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐ หรือจีนหรืออินเดียขึ้น ดูเหมือนว่าอาจไม่เป็นผลสำเร็จเช่นกัน นอกจากนี้ นายโดนัลด์ ทัสค์ ประธานสหภาพยุโรป ได้แสดงออกถึงความไม่พอใจต่อความล้มเหลวครั้งนี้ หลังจากที่ได้วางแผนมานานกว่า 7 ปีเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นางคริสเตียนฯ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ทางสมาชิกอียูจะมีการพูดคุยกับสมาชิกของเขตวาโลเนียในการถกประเด็นนี้เพิ่มเติมหรือไม่

ที่มา : <http://www.bbc.com/news/world-europe-37731955>

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสศต. -- ความล้มเหลวการลงนามการค้าเสรีแคนาดาและอียู (CETA) ครั้งนี้ย่อมไม่ส่งผลทางบวกของเศรษฐกิจแคนาดาเป็นแน่ชัด เพราะข้อตกลง ceta คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้ง 2 ภูมิภาคเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยจะครอบคลุมในส่วนของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม งานบริการและด้านการเงิน ธนาคาร ปัจจุบัน เศรษฐกิจแคนาดายังอยู่ในช่วงชะลอตัวโดยคาดการณ์จีดีพีขยายตัวเพียงร้อยละ 1.1 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 1.3 อาจยังคงชะลอตัวอีกสักระยะหนึ่งเพราะขาดปัจจัยมากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 1-2 ปีนี้

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre, Vancouver
1009-1166 Alberni St.
Vancouver BC V7A5K4 Canada

Phone : +1 604 687 6400
Fax : +1 604 682 7775
Email : ttcvan@telus.net

ซูเปอร์มาร์เก็ต Foody ในบีซีโดนสั่งปิดจากอาหารปนเปื้อนลิสทีเรีย (Listeria)

นับจาก 15 ตุลาคม 2559 หน่วยงานสาธารณสุขนครแวนคูเวอร์ ได้ออกคำสั่งปิดซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ Foody World ตั้งอยู่ในเมืองริชมอนด์ รัฐบริติชโคลัมเบีย หลังตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อลิสทีเรีย (Listeria) ในแผนกอาหารปรุงสำเร็จ ส่งให้มีผู้เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการมีไข้ อาเจียน ท้องเสียและปวดตามตัวจำนวน 6 ราย และเสียชีวิตจำนวน 1 รายในเวลาต่อมา

ทั้งนี้ หน่วยงานสาธารณสุข ได้ออกเตือนประชาชนที่ได้ซื้ออาหารสดและอาหารปรุงสุก หมูแดงและเนื้อBBQ รวมทั้งซูชิญี่ปุ่น ขนมปังเบเกอร์รี่จากซูเปอร์มาร์เก็ต Foody World ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมามาว่าไม่ควรรับประทานอาหารนั้นและให้กำจัดทิ้งเสียไป โดยหากรับประทานเข้าไปและมีอาการมีไข้ อาเจียน ท้องเสียและปวดตามตัว ให้รายงานต่อโรงพยาบาลทันที

เชื้อลิสทีเรีย (Listeria) สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ รวมทั้งการติดเชื้อในกระแสเลือดสำหรับหญิงตั้งครรภ์และบุตรในครรภ์ ซึ่งทำลายภูมิคุ้มกันร่างกายโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โดยผู้ติดเชื้อสามารถมีอาการป่วยได้ภายใน 4 สัปดาห์หลังรับประทานเข้าไปหรือนานกว่า 10 สัปดาห์ก็เป็นได้

ปัจจุบันซูเปอร์มาร์เก็ต Foody World ยังโดนสั่งปิด จนกระทั่งจะมีการตรวจพิสูจน์ความสะอาดและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอีกครั้ง ก่อนจะอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป

<http://www.foodsafetynews.com/2016/10/bcs-foody-world-shut-down-for-listeria-contamination/#.WAKpe-ArKUK>

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสศต. -- จากบทความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประเทศแคนาดาจะมีความใส่ใจและเข้มงวดกับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ส่งออกอาหารไทยจำเป็นต้องศึกษาระเบียบการส่งออกอาหารให้ดี มิฉะนั้นหากหน่วยงานของแคนาดาพบเจอสิ่งปนเปื้อน ก็จะสามารถระงับให้จำหน่ายทันทีทันใดและจะสั่งให้ทำลายสินค้าซึ่งอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเองก็ต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้จากการที่สศต. เคยสำรวจตลาดซูเปอร์มาร์เก็ต Foody World ในอดีต จะเป็นห้างค้าปลีกจำหน่ายอาหารนำเข้าจากเอเชียเป็นหลัก และมีสินค้าอาหารไทยจำหน่ายในห้างนั้นด้วย แต่จะเป็นพวกอาหารแห้ง ซอสต่างๆ และข้าวจากไทย

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ